

คำถามที่พบบ่อย

กระบวนการภายใต้ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้งให้ทราบ

การปรึกษาหารือล่วงหน้า และการตกลง (PNPCA)

ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง

ในปลายเดือนกันยายน 2553

คณะกรรมการแม่น้ำโขงได้รับข้อเสนอการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายหลักอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล

สปป.ลาว

แม้ว่าได้มีการแบ่งปันข้อมูลเบื้องต้นของโครงการนี้ในหมู่ประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงก่อนหน้านี้แล้ว

แต่การยื่นเสนอโครงการนี้

นับเป็นครั้งแรกที่ก่อให้เกิดการดำเนินกระบวนการภายใต้ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้งให้ทราบ การปรึกษาหารือล่วงหน้า

และการตกลง (PNPCA) ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง

เหตุใดประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงจึงจำเป็นต้องหารือกันก่อนวางแผนโครงการพัฒนาบนแม่น้ำโขงสายหลัก

ความตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ. 2538

ซึ่งก่อตั้งคณะกรรมการแม่น้ำโขงขึ้น

กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องจัดให้มีการหารือกันล่วงหน้าเพื่ออภิปรายถึงผลกระทบข้ามพรมแดนต่อประเทศเพื่อนบ้านจากโครงการพัฒนาบนแม่น้ำโขงสายหลัก ก่อนจะทำการตกลงใดๆ

เพื่อดำเนินโครงการ

กระบวนการปรึกษาหารือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบต่อชุมชนริมฝั่งน้ำและสิ่งแวดล้อมด้านปลายน้ำ

โครงการเขื่อน ไฟฟ้าพลังน้ำที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

เหตุใดจึงไม่จำเป็นต้องมีการหารือล่วงหน้า

การแจ้งให้ทราบในกรณีเขื่อนบนลำน้ำสาขากับกระบวนการหารือ

ล่วงหน้าสำหรับข้อเสนอการพัฒนาบนแม่น้ำสายหลักมีความแตกต่างกันอย่างไร

ก่อนมีการเสนอโครงการไชยะบุรี
โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่ผ่านมาสร้างขึ้นบนลำน้ำสาขาของแม่
น้ำโขงเท่านั้น ไม่ใช่บนแม่น้ำสายหลัก
ความแตกต่างระหว่างโครงการพัฒนาบนลำน้ำสาขาและแม่น้ำสา
ยหลัก คือ
ข้อเสนอโครงการพัฒนาบนลำน้ำสาขานั้นเพียงต้องแจ้งให้ประเทศ
สมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงทราบ
ขณะที่โครงการพัฒนาบนแม่น้ำสายหลัก
ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อข้ามพรมแดน
มากกว่า จำเป็นต้องมีการหารือล่วงหน้า
เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถพิจารณาทบทวนข้อเสนอโครงการ
ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุความเห็นชอบว่าควรเดินหน้าดำเนินโครงการตาม
ข้อเสนอหรือไม่ และหากจะดำเนินการ
ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขใด

การพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเป็นการพัฒนาบนแม่น้ำสายหลักประเภทเดียวที่จำเป็นต้องมีการหารือล่วงหน้าและบรรลุการตกลงกันเรื่องวิธีการดำเนินงานใช่หรือไม่

ข้อเสนอโครงการพัฒนาบนแม่น้ำสายหลักทั้งหมดจำเป็นต้องผ่าน
กระบวนการหารือล่วงหน้า
และมุ่งให้บรรลุความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในเรื่องวิธีการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น โครงการผันน้ำ
ซึ่งจะผันน้ำจากแม่น้ำโขงสายหลัก
จำเป็นต้องมีการหารือล่วงหน้าและการตกลงร่วมกันโดยประเทศสมาชิก
คณะกรรมการแม่น้ำโขงเช่นกัน
หากการผันน้ำดังกล่าวเป็นการใช้น้ำของแม่น้ำโขงในลุ่มน้ำอื่น

กระบวนการ PNPCA คือ อะไร

กระบวนการหารือล่วงหน้าภายใต้ PNPCA
เป็นข้อกำหนดของความตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ. 2538
เพื่อให้ประเทศต่างๆ

ร่วมกันพิจารณาทบทวนข้อเสนอโครงการพัฒนาบนแม่น้ำโขงสายหลัก

และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุฉันทามติว่าควรดำเนินโครงการหรือไม่ ถ้าหากจะดำเนินโครงการ ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขใด

วัตถุประสงค์ที่สำคัญยิ่งกว่าของกระบวนการ PNPCA คือ เพื่อให้ประเทศผู้เสนอโครงการพัฒนาบนแม่น้ำสายหลักดำเนินการศึกษาประเมินโครงการอย่างถี่ถ้วนรอบด้านด้วยความระมัดระวัง

(Due diligence) ก่อนจะดำเนินโครงการ เนื่องจากโครงการบนแม่น้ำสายหลักนั้นถือว่าส่งผลกระทบต่อข้ามพรมแดนมากกว่าโครงการบนลำน้ำสาขา

จึงจำเป็นต้องมีการหารืออย่างเข้มข้นและได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในหมู่ประเทศสมาชิกทั้งสิ้น

ขั้นตอนการดำเนินการก่อนประเทศสมาชิกจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป มีอะไรบ้าง

1

การยื่นข้อเสนอโครงการ:

กระบวนการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อคณะกรรมการแม่โขงได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้เสนอโครงการพัฒนาบนแม่น้ำสายหลักผ่านคณะกรรมการแม่โขงแห่งชาติของประเทศดังกล่าว

ภายหลังตรวจสอบแล้วว่ารายการเอกสารเป็นไปตามข้อกำหนด สำนักงานเลขาธิการ

คณะกรรมการแม่โขงจะส่งต่อข้อเสนอโครงการให้แก่ประเทศสมาชิกอีกสามประเทศผ่านสมาชิกในคณะกรรมการร่วมของประเทศทั้งสาม

2

การประเมิน:

เมื่อประเทศสมาชิกทั้งหมดได้รับข้อเสนอโครงการ

กระบวนการทบทวนทางเทคนิคจะเริ่มต้นขึ้น

โดยมีสำนักงานเลขาธิการ

คณะกรรมการแม่ น้ำ โขง เป็นผู้ประสานงาน
ประเทศสมาชิกจะร่วมกันปรึกษาหารือถึงโครงการพัฒ
นาบนแม่ น้ำ สายหลักดังกล่าว
และร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมตามที่จำเป็น
การทบทวนจะตัดสินว่าโครงการเป็นไปตามระเบียบปฏิ
บัติเรื่องระบบการไหลของน้ำและผลกระทบสำคัญด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านสังคมหรือไม่
รวมถึงพิจารณาว่าโครงการจัดการกับผลกระทบข้ามพ
รมแดนในระดับที่เพียงพอหรือไม่

3

การบรรลุข้อตกลง: ภายหลังจากการหารือ
เป้าหมายคือการบรรลุความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสม
าชิกคณะกรรมการร่วม คณะกรรมการแม่ น้ำ โขง
ในเรื่องวิธีดำเนินการต่อไป
เป้าหมายของคณะกรรมการแม่ น้ำ โขง คือ
การช่วยเหลือประเทศสมาชิกเพื่อค้นหาหนทางออกที่ยั
่งยืนสำหรับแม่ น้ำ โขงและประชาชนแห่งลุ่มน้ำโขงผ่าน
กระบวนการดังกล่าว

กระบวนการ PNPCA ใช้เวลานานเท่าใด

กระบวนการ PNPCA เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ณ
วันที่สมาชิกคณะกรรมการร่วมคนสุดท้ายได้รับข้อเสนอโครงการจ
ากสำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการแม่ น้ำ โขง
นับจากจุดนี้ไปจนถึงการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
กระบวนการปรึกษาหารือควรใช้เวลา 6 เดือน
แต่ก็อาจขยายเวลาออกไปได้ หากจำเป็น

ใครเข้าร่วมในกระบวนการ PNPCA บ้าง

สมาชิกคณะกรรมการร่วมจะมอบหมายให้ตัวแทนมากที่สุดสี่คนจ
าประเทศของตนช่วยเหลือในกระบวนการ PNPCA
โดยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงาน สำนักงานเลขาธิการ

คณะกรรมการแม่ น้ำ โขง
ยังจะเลือกตัวแทนหนึ่งคนจากแผนงานหลักแต่ละแผนงานให้เข้าร่วมในคณะทำงานย่อยภายในเรื่อง PNPCA

คณะกรรมการแม่ น้ำ โขงมีบทบาทในกระบวนการ PNPCA อย่างไรบ้าง

บทบาทของคณะกรรมการแม่ น้ำ โขง คือ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสของข้อเสนอโครงการ
และเฝ้าอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นร่วมกันด้านการพัฒนาลุ่มน้ำ
ซึ่งจำกัดผลกระทบทางลบและขอบเขตความขัดแย้งให้น้อยที่สุด

นับแต่ปี 2538 เป็นต้นมา
คณะกรรมการแม่ น้ำ โขงมีฐานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาระหว่างรัฐ
บาล หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งวางแผนโครงการพัฒนาบนแม่น้ำสายหลัก
ติดต่อกับคณะกรรมการแม่ น้ำ โขงผ่านสมาชิกคณะกรรมการร่วม
ของประเทศตน หลังจากนั้น
คณะกรรมการแม่ น้ำ โขงจะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อ
ให้บรรลุการตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

การประเมินของ PNPCA พิจารณาปัจจัยอะไรบ้าง

ในกระบวนการประเมิน
สมาชิกคณะกรรมการร่วมจะพิจารณาว่าข้อเสนอโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานบนแม่น้ำสายหลัก

- ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากน้ำหรือไม่
- ก่อให้เกิดประโยชน์ดีกว่าที่จะได้รับจากการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนหรือไม่
- มีสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
สำหรับการใช้ประโยชน์ที่เสนอขอหรือไม่

- ประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ หรือไม่ และ
- เป็นไปเพื่อการวางแผนด้านความมั่นคงหรือไม่

การพิจารณาเชิงเทคนิคเปรียบเทียบกับแนวทางการออกแบบเบื้องต้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการร่วมแล้ว
จะดำเนินการโดยสำนักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา

กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าครอบคลุมความคิดเห็นของชุมชนริมแม่น้ำที่ได้รับผลกระทบหรือไม่

กระบวนการหารือล่วงหน้าและการประเมินพิจารณาถึงมุมมองต่างๆ ของสาธารณะ

ผ่านกลไกหลากหลายของแผนงานการวางแผนลุ่มน้ำของคณะกรรมการอาหารและยา การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

(SEA)

และกระบวนการเสนอความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ที่ดำเนินมากว่าหนึ่งปีแล้ว

โดยปกติแล้ว

คณะกรรมการอาหารและยาเล็งเห็นว่าการมีส่วนร่วมและการหารือกับสาธารณะเป็นองค์ประกอบหลักของพันธะหน้าที่ขององค์กร ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์คณะกรรมการอาหารและยา (พ.ศ. 2550-2554)

ระบุว่า การมีส่วนร่วมและการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีขึ้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

ประเทศสมาชิกยังได้แสดงออกถึงความยึดมั่นต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการสนับสนุนและการปฏิบัติตามหลักการและยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำที่อาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นฐานของคณะกรรมการอาหารและยา

ดังนั้น

ขณะที่การตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปกับข้อเสนอการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายหลักเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการร่วม

ความเห็นของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการนำเสนอผ่านการประชุมปรึกษาหารือซึ่งดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ได้แก่

การประชุมสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

และกระบวนการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ หากคณะกรรมการร่วม

คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง

สรุปว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเพิ่มเติม

หรือหากยังไม่เข้าใจถึงระดับผลกระทบต่อชุมชนเหล่านั้นอย่างเต็มที่

คณะกรรมการร่วมอาจขอให้มีการหารือและศึกษาวิจัยเพิ่มเติมได้

***จะเกิดอะไรขึ้นหากประเทศสมาชิกไม่สามารถตัดสินใจร่วมกันอย่าง
วางเป็นเอกฉันท์ได้ในกระบวนการ PNPCA***

หากจำเป็น คณะกรรมการร่วม คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง
อาจขยายเวลากระบวนการออกไปเพื่อให้บรรลุการตัดสินใจที่เป็น
เอกฉันท์

แต่หากการขยายเวลาออกไปยังไม่สามารถทำให้เกิดฉันทามติได้
จะมีการบันทึกความคิดเห็นต่างๆ

และประเทศผู้เสนอโครงการจะนำทศนะต่างๆ

นี้ไปพิจารณาเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการในขั้นสุดท้าย

หากประเทศดังกล่าวตัดสินใจดำเนินโครงการ

บทบัญญัติของความตกลงแม่น้ำโขงกำหนดให้คณะกรรมการ
แม่น้ำโขงต้องดำเนินการพิจารณาเป็นพิเศษในประเด็นความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อเสนอการใช้ประโยชน์ดังกล่าว

จะเกิดอะไรขึ้นหากประเทศสมาชิกละเมิดระเบียบปฏิบัติ

หากประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งเห็นว่าเกิดการละเมิด
ระเบียบปฏิบัติขึ้น

ภายใต้ความตกลงแม่น้ำโขงมีกระบวนการแก้ไขในกรณีที่เกิดข้อพิพาท คณะกรรมการร่วมและคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง มีหน้าที่จัดการและแก้ไขข้อพิพาทที่ส่งมาถึงผ่านเพื่อนสมาชิกใน คณะมนตรี เพื่อนสมาชิกในคณะกรรมการร่วม หรือประเทศสมาชิก

หากคณะกรรมการร่วมหรือคณะมนตรีไม่สามารถแก้ไขความแตกต่างหรือข้อพิพาทได้ทันการ ประเด็นจะถูกส่งต่อไปยังรัฐบาลของประเทศสมาชิกเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยการเจรจาผ่านช่องทางทางการทูต หากคู่กรณีเห็นชอบร่วมกัน สามารถส่งข้อพิพาทให้บุคคลที่สามไกล่เกลี่ยรวมชอมได้

***การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
สำหรับโครงการเขื่อน ไฟฟ้าพลังน้ำ
ที่ยื่นเสนอทั้งสิบสองโครงการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
PNPCA หรือไม่***

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไม่ถือเป็นองค์ประกอบที่ เป็นทางการของกระบวนการ PNPCA แต่ให้ข้อมูลป้อนเข้าแก่กระบวนการ PNPCA

ข้อเสนอโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายหลัก ทั้งสิบสองโครงการผลักดันให้คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในต้นปี 2552

ขณะที่กระบวนการ PNPCA เป็นกระบวนการระหว่างรัฐบาลซึ่งตกลงร่วมกัน และประเมินโครงการ บนแม่น้ำสายหลักเป็นรายโครงการ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ซึ่งนำหน้าระหว่างความ เสี่ยงกับโอกาสแบบองค์รวมเพื่อให้มองเห็นภาพจำลองการพัฒนา

นมแม่ น้ำโขงสายหลักที่สมบูรณ์
และทำให้สามารถประเมินผลกระทบสะสมได้
แนวทางข้ามพรมแดนในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ยังให้มุมมองระดับภูมิภาคที่มีคุณค่ายิ่งแก่กระบวนการ PNPCA

คณะกรรมการแม่ น้ำโขง ใช้มาตรฐาน ใดกับกระบวนการ PNPCA

คณะกรรมการแม่ น้ำโขง ใช้มาตรฐานตามหลักการของความตกลงแม่ น้ำโขง พ.ศ. 2538
ซึ่งเน้นเพิ่มพูนผลประโยชน์ร่วมกันให้มากที่สุด
ส่งเสริมความยั่งยืน และปกป้องระบบนิเวศอันสำคัญยิ่ง
คณะกรรมการแม่ น้ำโขง ได้แปรมาตรฐานเหล่านี้เป็นระเบียบปฏิบัติ
ปฏิบัติต่างๆ อาทิ
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลในแม่ น้ำโขงสายประ
ธาน (PMFM) ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน้ำ (PWQ)
และแนวทางการออกแบบเบื้องต้นสำหรับข้อเสนอการสร้างเขื่อนบน
นมแม่ น้ำโขงสายหลักในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
ระเบียบปฏิบัติเหล่านี้ให้เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานซึ่งจะนำมาพิจารณา
ในกระบวนการประเมิน PNPCA แก่ประเทศสมาชิกและนักพัฒนา
เมื่อไม่นานมานี้
คณะกรรมการแม่ น้ำโขง ยังได้อนุมัติแนวทางการออกแบบเบื้องต้น
ในห้าสาขา ได้แก่ การย้ายถิ่นของปลา คุณภาพน้ำ
การบริหารจัดการตะกอน เสรีภาพในการเดินเรือ
และความปลอดภัยเขื่อน

เหตุใดจึงริเริ่มกระบวนการ PNPCA

***ขึ้น ในเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการพัฒนาบนแม่
น้ำสายหลัก***

ความรับผิดชอบสำหรับการริเริ่มกระบวนการ PNPCA
เป็นของประเทศสมาชิกที่เสนอโครงการ ทันทีที่ได้รับแจ้ง

คณะกรรมการแม่ น้ำ โขง ต้องตอบสนองภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของ

ความตกลงแม่ น้ำ โขง หลายท่านเสนอว่ากระบวนการ PNPCA ควรเริ่มขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในวงจรรวบรวมแผน เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นหลักที่ประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่ น้ำ โขง พิจารณาว่าสำคัญ มีความกังวลกันว่า

หากรอจนถึงช่วงท้ายของกระบวนการวางแผนแล้วจึงค่อยเริ่มกระบวนการ PNPCA โอกาสที่จะทำการปรับเปลี่ยนอาจลดลง

PNPCA เป็นเพียงแบบฝึกหัดใช่หรือไม่

ประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่ น้ำ โขง ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องถือปฏิบัติ PNPCA อย่างจริงจัง ในปี 2538 ประเทศสมาชิกทั้งสี่ลงนามในความตกลงแม่ น้ำ โขง

ซึ่งกำหนดให้ต้องดำเนินกระบวนการ PNPCA ในกรณีโครงการพัฒนาสำคัญบนแม่ น้ำ โขง สายหลัก นับแต่นั้น ได้มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุมการดำเนินการ PNPCA ในรายละเอียด

พึงระลึกว่าเป็นไปได้มากที่การพัฒนาบนแม่ น้ำ โขง สายหลักจะส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกริมฝั่งแม่ น้ำ โขง ทั้งหมด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตัดสินใจร่วมกันว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

ประมุขของรัฐบาลทั้งสี่ประเทศได้ยืนยันพันธสัญญาในการร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติตามความตกลงแม่ น้ำ โขง พ.ศ. 2538 อีกครั้ง ในการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำ โขง ตอนล่าง ซึ่งมีขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน 2553

ผลซึ่งเห็นชอบร่วมกันจากกระบวนการ PNPCA กระบวนการหนึ่ง จะกระทบต่อข้อเสนอโครงการพัฒนาบนแม่ น้ำ โขง สายหลัก ในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการ PNPCA แบบเดียวกัน หรือไม่

เนื่องจากโครงการเชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำแต่ละโครงการยื่นข้อเสนอต่อ
คณะกรรมการธิการแม่น้ำโขงแยกจากกัน
คณะกรรมการร่วมจึงประเมินข้อเสนอโครงการเป็นรายโครงการไป
แต่ทว่าภายในกรอบภาพรวมสะสมซึ่งได้มาจากการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาลุ่มน้ำ
เมื่อประเทศสมาชิกได้ข้อสรุปการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร
กับข้อเสนอโครงการบนแม่น้ำสายหลักโครงการหนึ่ง
ถ้าสมาชิกตัดสินใจดำเนินโครงการ
ผลการตัดสินใจดังกล่าวจะมีผลใช้เฉพาะกับโครงการนั้นเท่านั้น
หากในอนาคต
มีการยื่นข้อเสนอโครงการเชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำต่อคณะกรรมการ
แม่น้ำโขงเพื่อเข้าสู่กระบวนการหารือล่วงหน้า
การประเมินโครงการจะกระทำโดยยึดข้อเสนอโครงการนั่นเองเป็น
หลัก โดยพิจารณาถึงความเสี่ยง
ผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมที่โครงการ
นั้นอาจก่อขึ้นกับแม่น้ำโขงและประชากรของลุ่มน้ำโขง